

Những việc làm ý nghĩa



Đồn Biên phòng Cửa Lân tổ chức cắt tóc miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học Nam Thịnh (Tiền Hải).

Trước thực trạng một số lớp học của Trường Tiểu học Nam Thịnh (Tiền Hải) xuống cấp nghiêm trọng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tạo điều kiện cho nhà trường mượn cơ sở vật chất tại Đồn Biên phòng Cửa Lân (cơ sở cũ) trên địa bàn xã. Việc làm thiết thực ấy đã giúp các em học sinh có môi trường an toàn để

học tập trong năm học 2018 - 2019. 6 phòng học mới dành cho học sinh khối lớp 1 và 2 của Trường Tiểu học Nam Thịnh nằm nép mình bên con đê biển số 5, sau rừng dừa và những tán cây cổ thụ. Tiếng học sinh say sưa đọc bài hòa cùng với tiếng sóng ngoài khơi xa. Thiếu tá Nguyễn Hữu Thái, Chính trị viên phó Đồn Biên

phòng Cửa Lân chia sẻ: Nơi đây trước là doanh trại cũ của Đồn. Sau khi đơn vị chuyển sang địa điểm mới thì đây là nơi đóng quân của Đại đội Huấn luyện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, doanh trại được sử dụng là nơi sinh hoạt, làm việc của cán bộ, chiến sĩ làm công tác địa bàn và

phòng khám quân dân y kết hợp. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị đã bàn giao các phòng học cho nhà trường để kịp vào năm học mới. Không chỉ tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trong những ngày chuẩn bị cho năm học mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân cùng với cán bộ, giáo viên của nhà trường thu dọn, vệ sinh các phòng, tổ chức vận chuyển, sắp xếp bàn ghế, đồ dùng và trang thiết bị học tập từ nhà trường đến đơn vị. Cô giáo Nguyễn Thị Xuyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thịnh cho biết: Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa Lân và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho Trường có một môi trường mới để phục vụ công tác dạy và học trong thời gian Trường chưa triển khai xây dựng lại cơ sở vật chất thay thế đơn nguyên xuống cấp do xây dựng từ năm 1983. Cùng với trường trung tâm, hiện nay đơn vị có thêm 2 điểm trường tại Đồn Biên phòng Cửa Lân và hội trường thôn Quang Thịnh, xã Nam Thịnh. Tổng số phòng học của 2 cơ sở này là 7 phòng học/269 học sinh.

Cùng theo cô giáo Nguyễn Thị Xuyên: Để bảo đảm tốt nhất cho việc học tập từ 1 - 2 năm tại các cơ sở tạm, Trường đã trang bị đầy đủ, tốt nhất các điều kiện về điện, nước, bảo vệ, hệ thống camera... Ngoài ra còn đồng viên các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, việc đi lại, sinh hoạt để công tác giảng dạy không bị xáo trộn, góp phần giữ vững thành tích học tập của Trường. Không chỉ cho mượn cơ sở vật chất, Đồn Biên phòng Cửa Lân còn triển khai nhiều chương trình, mô hình "đàn vận khéo" ý nghĩa, trong đó phải kể đến mô hình "Tay kéo biên phòng". Thiếu tá Nguyễn Hữu Thái chia sẻ thêm: Mô hình này vừa được triển khai từ đầu tháng 10, đây là bước cụ thể hóa phong trào "Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" của Chi đoàn Thanh niên Đồn. Sau giờ tan trường, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng một số thợ cắt tóc trên địa bàn xã Nam Thịnh tổ chức cắt tóc cho các em học sinh nam của Trường Tiểu học Nam Thịnh. Trong ngày đầu tiên khởi động mô hình này, đơn vị đã cắt tóc cho 30 em. Buổi cắt tóc có sự chứng kiến của lãnh đạo Đồn và Ban giám hiệu nhà trường. Bằng tất cả tình thương và

trách nhiệm, chúng tôi đã giúp hàng nghìn lượt học sinh được cắt tóc, vệ sinh các nhân. Việc làm tuy nhỏ nhưng có sức lan tỏa rất lớn, không chỉ các bậc phụ huynh mà ngay các em cũng cảm nhận được tình cảm các chú bộ đội mang quân hàm xanh dành cho mình. Là một trong những "Tay kéo biên phòng" của Đồn Biên phòng Cửa Lân, Đại úy Phạm Đình Chiến tâm sự: Tôi thấy đây là một việc làm ý nghĩa, gắn kết tình quân dân, nhất là tạo cho các em học sinh thêm yêu các chú bộ đội. Mặc dù chúng tôi chỉ là những tay kéo nghiệp dư nhưng sẽ làm hết sức mình để góp phần làm đẹp thêm cho mỗi người cũng như để mô hình "Tay kéo biên phòng" ngày càng lan tỏa. Được biết, chương trình triển khai từ 16 giờ đến 17 giờ thứ tư hàng tuần, đơn vị sẽ tổ chức cắt tóc miễn phí cho học sinh 8 xã trên địa bàn khu vực biên giới biển huyện Tiền Hải. Mỗi đợt cắt tóc, Đồn Biên phòng Cửa Lân bố trí từ 3 - 4 cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu cắt tóc tham gia. Ngoài ra, đơn vị sẽ mở rộng đối tượng là người có công cách mạng để tổ chức cắt tóc tại gia đình.

TẮT ĐẠT

► 2.354 hộ người có công được hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở



Người có công xã Nam Thịnh (Tiền Hải) được hỗ trợ kinh phí xây mới nhà ở.

Thực hiện đề án cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, 9 tháng đầu năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chủ đạo tỉnh thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và ban hành kế hoạch rà soát, xác định đối tượng hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 2.354 hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ kinh phí để cải thiện nhà ở, trong đó đợt 1 hỗ trợ 768 hộ với tổng kinh phí 26.160 triệu đồng; đợt 2 hỗ trợ 1.586 hộ với tổng kinh phí 48.540 triệu đồng.

Để tiếp tục hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang đôn đốc các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, lập danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công đợt 3 năm 2018 và hộ đã bỏ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở. Phấn đấu hết năm 2018 sẽ hướng dẫn thực hiện và tiến hành hỗ trợ xong đối với hộ người có công với cách mạng đủ điều kiện nhà ở, đã tự bỏ kinh phí để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở.

NGUYỄN DŨNG

► HUNG HÀ 76,1% vụ phạm pháp hình sự được điều tra làm rõ

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự ở huyện Hưng Hà được triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả. Tỷ lệ các vụ phạm pháp hình sự được điều tra làm rõ đạt 76,1%, trong đó trọng án đạt 100%. Cơ quan chức năng của huyện đã xác lập, phá 3 chuyên án đấu tranh tội phạm hình sự; bắt, khởi tố 5 bị can, xử lý hành chính 1 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 2 đối tượng có quyết định truy nã; gọi hồi, giáo dục, răn đe 373 lượt đối tượng hình sự, ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

NGỌC MAI

► Tập huấn kỹ thuật cấy, tháo que cấy tránh thai Implanon NXT

Tổng cục Dân số - KHHGD phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật cấy, tháo que cấy tránh thai cho bác sĩ, nữ hộ sinh thuộc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố, Hội Kế hoạch hóa gia đình. Implanon NXT là loại que cấy tránh thai có hiệu quả tránh thai cao lên đến 99%, đặt một lần có tác dụng kéo dài 3 năm. Ưu điểm là có thể tháo bất cứ lúc nào, có thể sử dụng cho người đang cho con bú, khả năng có thai trở lại nhanh sau khi lấy que ra, không ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt kiến thức về tư vấn dịch vụ KHHGD; phòng, chống nhiễm khuẩn trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; chỉ định, chống chỉ định, những thuận lợi, khó khăn và cách xử lý khó khăn xảy ra khi sử dụng que cấy tránh thai Implanon NXT; kỹ thuật cấy que cấy tránh thai Implanon NXT...

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ KHHGD, đào tạo chuyên gia kỹ thuật cấy, tháo que cấy tránh thai, góp phần thực hiện tốt công tác dân số - KHHGD trên địa bàn tỉnh.

HÀ DUNG

Hiệu quả sử dụng camera giám sát trong trường học

Chị Trần Ánh Kim, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Con tôi 17 tháng đã đi học ở Trường Mầm non Hòa Phương. Nhờ có camera được kết nối trực tiếp vào điện thoại nên dù ở đâu tôi cũng quan sát được con mình. Tôi nhận thấy các cô chăm sóc trẻ rất tốt nên yên tâm, tin tưởng gửi con.

Cô giáo Phạm Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Lãng (Vũ Thư) chia sẻ: Được sự quan tâm của lãnh đạo ngành Giáo dục và phụ huynh học sinh, nhà trường đã đầu tư lắp đặt camera giám sát cho 100% các lớp học và cả khu bếp ăn. Sau khi triển khai lắp đặt camera, chúng tôi thấy công tác quản lý các nhóm lớp đạt hiệu quả hơn. Ban giám hiệu có thể giám sát các giờ học cũng như cách chăm sóc, giáo dục trẻ, quy trình chế biến thức ăn và việc sinh hoạt, ăn ngủ của trẻ. Từ đó, để ra những giải pháp quản lý hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục trẻ, ngăn ngừa, loại bỏ các hành vi bạo lực học đường, gian lận, trộm cắp tài sản và các sự cố nguy hiểm gây

ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường. Đối với giáo viên, mặc dù thời gian đầu cũng có ngỡ ngàng, lo lắng nhưng sau một thời gian ngắn thực hiện, mọi việc đã dần vào nề nếp, nghiêm túc chấp hành quy chế giờ nào, việc nấy. Tại Vũ Thư, hầu hết các trường mầm non đều được lắp camera giám sát tại các lớp học, bếp ăn. Ngoài việc phục vụ công tác quản lý, camera đã phát huy hiệu quả trong việc bảo đảm an ninh trường học. Theo ông Trần Quang Thắng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, năm học vừa qua đã xảy ra một số trường hợp trộm cắp tài sản tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện. Nhờ có hệ thống camera giám sát, cơ quan công an đã truy tìm được thủ phạm và giao nộp tài sản lại cho nhà trường bị mất cắp.

Không chỉ các trường mầm non mà ngay cả các trường phổ thông cũng trang bị hệ thống camera để thuận tiện cho việc giám sát. Tại Trường THCS Tây Sơn (thành phố Thái Bình), sau một thời gian sử dụng hệ thống camera giám sát tại các lớp học, sân trường,

phòng chức năng, công tác quản lý đã có sự chuyển biến rõ nét. Thấy giáo Nguyễn Đức Quang, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nhằm bảo đảm công tác an ninh cũng như giúp Ban giám hiệu nhà trường có thể quản lý tốt giờ giấc giảng dạy của giáo viên và học sinh một cách chủ động; nắm bắt được thời gian và giám sát hành vi của học sinh, cách đây

khoảng 3 năm, nhà trường đã triển khai lắp camera tại tất cả các lớp học, phòng chức năng và khu vực khuôn viên nhà trường. Chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào hoạt động đã mang lại hiệu quả nhất định, ý thức của thầy và trò được nâng cao hơn, nhất là vấn đề an ninh được bảo đảm; giúp giám sát được việc xả rác bừa bãi trong khu vực trường học cũng như xô xát



Trường Mầm non Sunflower (thành phố Thái Bình) lắp đặt camera để thuận tiện trong công tác quản lý.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐÔNG HƯNG Điểm tựa tin cậy của người lao động

Với phương châm "Ở đâu khó, có công đoàn", những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLD). Với NLD trong huyện, tổ chức công đoàn thực sự là điểm tựa tin cậy.

Đến thăm Trường Tiểu học và THCS Đô Lương (Đông Hưng) những ngày đầu tháng 9, chúng tôi cảm nhận được những khó khăn của các thầy cô giáo và các em học sinh. Toàn bộ cơ sở vật chất của 2 cơ sở đều xuống cấp, thiếu phòng học và sân tập luyện thể dục thể thao... Nhưng vượt lên tất cả, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường luôn đoàn

kết cùng nhau vượt khó để thực hiện tốt nhiệm vụ. Vì vậy, chất lượng giáo dục luôn nằm trong top giữa, có nhiều năm nằm trong top đầu của huyện. Những kết quả đạt được ngoài sự cố gắng, nỗ lực vượt khó của cán bộ, giáo viên, học sinh thì vai trò của tổ chức công đoàn rất quan trọng. Thực hiện chủ trương sáp nhập trường học, Trường Tiểu học và THCS Đô Lương là đơn vị đầu tiên của huyện Đông Hưng thực hiện sáp nhập. Để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, trong suốt quá trình triển khai, Ban Chấp hành Công đoàn 2 đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chuyên môn làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, quán triệt để án sáp nhập một cách cận kẽ, kỹ càng.

Vi thế, việc sáp nhập ở đây không chỉ diễn ra thuận lợi mà còn được coi là một bước thay đổi lớn, góp phần nâng chất lượng giáo dục của địa phương. Cô giáo Lê Thị Tố Uyên, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học và THCS Đô Lương cho biết: Ngay từ khi có chủ trương sáp nhập, một số cán bộ, giáo viên cũng lo lắng. Được Ban Chấp hành Công đoàn và tổ chức công đoàn triển khai tới NLD, góp phần tạo nên khối thống nhất, đoàn kết nội bộ, giúp họ tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và giám sát các hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi quan hệ lao động và chủ sử dụng lao động dựa trên sự tôn trọng và hợp tác cùng có lợi. Qua đó không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLD mà còn góp phần nâng cao doanh số, lợi nhuận, xây dựng

Cùng với các đơn vị hành chính sự nghiệp, trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng, tổ chức công đoàn cũng phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của NLD. Tại Xí nghiệp May Đông Hưng thuộc Tổng công ty May 10, các hoạt động của tổ chức công đoàn đều được Ban Chấp hành Công đoàn triển khai tới NLD, góp phần tạo nên khối thống nhất, đoàn kết nội bộ, giúp họ tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và giám sát các hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi quan hệ lao động và chủ sử dụng lao động dựa trên sự tôn trọng và hợp tác cùng có lợi. Qua đó không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLD mà còn góp phần nâng cao doanh số, lợi nhuận, xây dựng

thương hiệu cho doanh nghiệp. Ông Trần Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp May Đông Hưng cho biết: Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Xí nghiệp đã xây dựng thỏa ước lao động tập thể với NLD để bảo đảm quyền lợi cho NLD được tốt nhất. Tháng 7 vừa qua, Xí nghiệp đã tặng 20% thu nhập cho NLD để động viên con em trước khi bước vào năm học mới.

Ngoài bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLD cũng được công đoàn cơ sở trong huyện quan tâm. Ông Nguyễn Văn Tiếp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng cho biết: Trong 5 năm (2012 - 2017), Liên đoàn Lao động huyện đã đứng ra tín chấp giúp 6 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 120 triệu đồng để phát triển kinh tế; vận động đoàn viên tham gia xây dựng quỹ mái ấm

công đoàn được 358 triệu đồng, đã trích quỹ hỗ trợ xây dựng 13 mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Hàng năm, nhân dịp lễ, tết, tháng công nhân, Liên đoàn Lao động huyện mời lãnh đạo huyện đi thăm, tặng quà công nhân viên chức lao động

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2013 đến nay đã có hơn 1.800 lượt đoàn viên được nhận quà. Cùng với chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho NLD, thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở quan tâm hơn

nữa đến các vấn đề về tiền lương, an toàn lao động tại nơi làm việc cho đoàn viên, NLD; đồng thời, chủ động, tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các cơ quan, doanh nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG



Tổ chức công đoàn huyện Đông Hưng thường xuyên quan tâm, động viên người lao động.